
Nd. 19. Fyrirspurn
til ríkisstjórnarinnar um framkvæmd þingsályktunar um athugun á því, hvernig
hátaflota landsmanna verði tryggð aðstaða til viðlegu um vertíðir og vermönnum
viðunandi aðbúnaður.

Frá Eysteini Jónssyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar frá síðasta aðalþingi um athugun á því,
hvernig bátaflota landsmanna verði tryggð aðstaða til viðlegu um vertíðir og ver-
mönnum viðunandi aðbúnaður?


